

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๒๕๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (2FA) ในระบบ KTB Corporate Online

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๘๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดบริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
รูปแบบอัตโนมัติ (๔๗๔ แห่ง) จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online และเอกสารแนบเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล KTB Corporate Online : ผู้ดูแลระบบ (Company Admin User) จำนวน ๑ ชุด
๓. คู่มือการอนุมัติรายการเมื่อเปิดใช้งาน 2FA จำนวน ๑ ชุด
๔. คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน 2FA ผู้ดูแลระบบ ADMIN จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (2FA)) ในระบบ KTB Corporate Online โดยดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมและสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (2FA) : SMS OTP) แบบอัตโนมัติ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครใช้บริการดังกล่าวที่สำนักงานการ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ธนาคารกรุงไทยได้แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์สามารถเปิดใช้งานระบบ 2FA แบบอัตโนมัติมาเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดบริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นรูปแบบอัตโนมัติ ระบบ 2FA ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการสมัครใช้บริการ 2FA หรือไม่พบรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดำเนินการติดต่อสำนักงานการกรุงไทยพร้อมเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อสมัครใช้บริการดังกล่าวทันที โดยภายหลังการสมัครใช้บริการแล้วให้รอสำนักงานการกรุงไทยแจ้งยืนยันวันที่พร้อมใช้งานระบบ 2FA

๓. แจ้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อนุมัติจ่ายเงิน (Company User Authorizer) ศึกษาคู่มือการอนุมัติรายการเมื่อเปิดใช้งาน 2FA ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ 2FA

/๔. กรณี ...

๔. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ให้ดำเนินการติดต่อธนาคารพร้อมเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทันทที หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (Company User) หรือข้อมูลบุคคลดังกล่าว เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะใช้รับรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) ของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อนุมัติจ่ายเงิน (Company User Authorizer) ตามคู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน 2FA ผู้ดูแลระบบ ADMIN ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยสามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการระบบ KTB Corporate Online โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๑๑๑-๙๙๙๙ หรืออีเมล corporate.contactcenter@krungthai.com

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ดำเนินการสมัครใช้บริการ 2FA และใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำเนินการจ่ายเงิน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๔



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓, ๑๕๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวดวงกมล ตั้งอยู่ดี โทร ๐๙๖-๗๑๕-๙๑๗๙